

Số: 04 /BC-HCTĐ

Hải Phòng, ngày 01 tháng 02 năm 2023

## BÁO CÁO

### Kết quả triển khai Phong trào “Tết Nhân ái” - Xuân Quý Mão 2023 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Thực hiện Kế hoạch số 236/KH-HCTĐ ngày 04/11/2022 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai Phong trào Tết Nhân ái – Xuân Quý Mão 2023. Hội Chữ thập đỏ thành phố báo cáo kết quả gồm các nội dung sau:

#### 1. Công tác chỉ đạo, tổ chức

\* *Cấp thành phố:* Hội Chữ thập đỏ thành phố đã chủ động triển khai các công việc sau:

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Công văn số 5799/UBND-VX ngày 23/11/2023 về việc phối hợp với triển khai Phong trào Tết Nhân ái – Xuân Quý Mão 2023.

- Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có Thư kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, tập đoàn ủng hộ chương trình Tết nhân ái.

- Xây dựng Kế hoạch số 57/KH-HCTĐ ngày 15/11/2022 về việc triển khai phong trào Tết Nhân ái – Xuân Quý Mão 2023 trên địa bàn thành phố, giao chỉ tiêu cho các quận, huyện, đơn vị trực thuộc thực hiện Phong trào. Ban hành 12 kế hoạch, tổ chức chương trình Tết Nhân ái và chương trình trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán 2023.

\* *Cấp quận huyện và đơn vị trực thuộc:* Hội Chữ thập đỏ các quận, huyện đã chủ động báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương; xây dựng kế hoạch triển khai Phong trào Tết Nhân ái – Xuân Quý Mão; phân bổ chỉ tiêu cho các xã, phường, thị trấn sát với tình hình thực tế của từng địa phương, đồng thời tổ chức chương trình trao quà đến tận tay các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người rủi ro bất hạnh trên địa bàn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, ấm áp khi Tết đến, xuân về.

#### 2. Công tác truyền thông

Hội Chữ thập đỏ thành phố phối hợp với các cơ quan báo, đài đưa 75 tin, bài trên Đài PTTH Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Chuyên đề ANHP, Tạp chí Nhân đạo, Công Thông tin điện tử thành phố; phối hợp với Đài PTTH Hải Phòng chạy chữ danh sách các nhà tài trợ, nhà hảo tâm đã hỗ trợ trong các chương trình Thời sự buổi tối. Đăng tải 40 tin, bài trên trang thông tin điện tử, trang fanpage facebook của Thành hội. Chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ các quận huyện tăng cường

công tác thông tin truyền thông về ý nghĩa của phong trào, qua đó kêu gọi sự tham gia, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân. Các quận, huyện đã đăng tải nhiều tin bài về hoạt động Tết nhân ái trên Đài Phát thanh và hệ thống thông tin cơ sở.

### **3. Công tác vận động nguồn lực**

#### ***Nguồn lực từ Trung ương Hội:***

Được chỉ đạo của Trung ương Hội giao nhiệm vụ tổ chức chương trình Tết Nhân ái – Cùng cộng đồng lan tỏa yêu thương do Công ty TNHH Nhà máy bia Henenken Việt Nam tài trợ cho 200 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo được tặng quà, khám bệnh, phát thuốc miễn phí, lựa chọn hàng hóa trong siêu thị 0 đồng, trị giá 1,3 triệu đồng/người. Trao tặng 500 hộp sữa bột của công ty sữa VPMILL cho trẻ em nhân dịp Tết nguyên đán 2023.

#### ***Hội Chữ thập đỏ thành phố:***

Hội Chữ thập đỏ thành phố tiếp tục nhận được sự tin tưởng, đồng hành, tham gia ủng hộ của các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong các hoạt động tặng quà, khám bệnh nhân đạo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Các đối tác, doanh nghiệp, tổ chức vẫn thường xuyên duy trì, kết nối cùng với Thành hội tổ chức các hoạt động trao tặng quà Tết như: Tập đoàn Đỉnh Vàng, Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong, Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Hải Phòng, Quỹ Thiên Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup, Quỹ từ thiện Nguyễn Gia Thảo, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, các Trường Đại học Hải Phòng, Đại học Hàng Hải Việt Nam, Đại học Y dược, Công ty Xi măng VICEM Hải Phòng, Công an thành phố, Công ty Điện lực Hải Phòng, Bưu điện thành phố, Siêu thị AEON, Phòng khám Đông Y Nguyễn Hữu Toàn, Y dược Nguyễn Hữu Hách...

Đặc biệt, năm nay có sự chung tay, ủng hộ rất lớn của một số các doanh nghiệp lần đầu tiên phối hợp với Thành hội triển khai Phong trào Tết, đó là: Tập đoàn Sao Đỏ với 5.000 suất quà, Tập đoàn Hoàng Huy 600 suất quà, Tập đoàn BRG, Công ty cổ phần Trung Thủy 400 suất quà, Salon ô tô Quốc Toàn 100 suất quà với trị giá mỗi suất quà 500 ngàn đồng tiền mặt...

#### ***Cấp quận, huyện, cơ sở:***

Hội Chữ thập đỏ các quận, huyện và đơn vị trực thuộc đã chủ động phối hợp cùng với các cấp chính quyền vận động nguồn lực hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tiêu biểu một số Hội Chữ thập đỏ quận, huyện, đơn vị trực thuộc vận động nguồn lực đạt giá trị cao như: Lê Chân, Hồng Bàng, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, An Lão, Kiến Thụy, Hải An, Dương Kinh, Thủy Nguyên, Ngô Quyền, Kiến An; Hội Chữ thập đỏ Thiên Hoàng Thiên...

### **4. Kết quả thực hiện**

Trong dịp Tết Nguyên Đán – Xuân Quý Mão 2023, với mục tiêu huy động và kết nối rộng rãi sự tham gia, đóng góp của cộng đồng chăm lo, hỗ trợ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được vui Xuân, đón Tết, Hội Chữ thập đỏ thành phố và các quận, huyện đã tổ chức các chương trình Tết Nhân ái đa dạng trong cách thức tổ chức các hoạt động vui tươi ấm áp như tặng

quà, khám bệnh, phát thuốc, gian hàng 0 đồng tặng bánh chưng, tặng chữ thư pháp, cắt tóc miễn phí, chụp ảnh nghệ thuật; tổ chức 25 chương trình tặng quà cho người nghèo, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Việc tổ chức Chương trình HENEKEN CARE chia sẻ, đồng hành do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam giao là một trong số ít địa phương đã triển khai hành công tốt đẹp. Các chương trình tặng quà chủ yếu trao tiền mặt của nhà tài trợ cho đối tượng hưởng lợi để người dân chủ động mua sắm Tết, giảm bớt thời gian, thủ tục, kinh phí vận chuyển, phân bổ hàng hóa.

Đối tượng hưởng lợi được mở rộng từ người nghèo, cận nghèo, khó khăn, nạn nhân da cam, người yếu thế... bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo không có điều kiện về quē ăn Tết, phải điều trị nội trú tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp và Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng nên đã phần nào tránh sự tròng chéo, bỏ sót trong việc lựa chọn đối tượng với phương châm "*Không có người nghèo, người khó khăn nào không nhận được quà Tết*".

Kết quả toàn thành phố đã vận động trao tặng **53.111** suất quà, tổng trị giá **23,64** tỷ đồng, Trong đó:

Hội Chữ thập đỏ thành phố vận động và trao tặng **10.257** suất quà, trị giá: **5,8** tỷ đồng (*Nguồn Trung ương Hội hỗ trợ 419 triệu đồng. Các tổ chức, doanh nghiệp ngoài thành phố 1,437 tỷ đồng. Các tổ chức, doanh nghiệp trong thành phố: 3,95 tỷ đồng. Chương trình Khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 700 người, trị giá 171 triệu đồng*).

Các quận, huyện Hội, đơn vị trực thuộc và cơ sở vận động trao **42.853** suất quà, trị giá **17,84** tỷ đồng.

(có chi tiết kèm theo)

## 5. Đánh giá chung

Năm 2023 là năm đầu tiên triển khai Phong trào Tết Nhân ái, kế thừa từ Phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động. Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Trung ương Hội, Thường trực Thành ủy, UBND thành phố, sự phối kết hợp có hiệu quả của các sở, ngành, quận, huyện, đặc biệt là sự tin tưởng, đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp, tập đoàn, nhà hảo tâm trong và ngoài thành phố. Tổng số suất quà tặng tặng tăng **31%** so với năm 2022, vượt **57%** so với chỉ tiêu Trung ương Hội giao. Công tác vận động nguồn lực đã có bước đổi mới, sáng tạo nên hiệu quả đạt được rất cao. Số lượng tổ chức, doanh nghiệp tham gia ít hơn, song giá trị nhân đạo tăng gấp **3,4** lần so với năm 2022 thể hiện sự chuyển biến từ lượng sang chất.

Công tác tổ chức diễn ra nghiêm túc, hiệu quả, tạo điều kiện cho người dân đến nhận quà, thể hiện sự nồng cốt, chuyên nghiệp của Hội Chữ thập đỏ trong công tác hỗ trợ nhân đạo. Bên cạnh đó, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã chủ động phối hợp với nhà tài trợ để lựa chọn địa bàn, đối tượng phù hợp với từng đơn vị, địa phương; mời các nhà tài trợ đến dự các chương trình trao quà cho

trực tiếp người dân thể hiện sự công khai, minh bạch trong công tác nhân đạo, tạo được niềm tin với nhà tài trợ.

*Bên cạnh những kết quả đạt được, Phong trào Tết Nhân ái còn một số tồn tại, hạn chế:*

Một số đơn vị báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương chưa kịp thời để phối hợp chỉ đạo tổ chức chương trình trao quà.

Công tác tổ chức có nơi còn lúng túng, chưa khoa học, công tác tuyên truyền ở một số đơn vị còn hạn chế, chưa sâu rộng.

Việc bố trí địa điểm tổ chức trao quà tại một số đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu.

## 6. Kiến nghị, đề xuất

- *Trung ương Hội:* Đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm Phong trào Tết Nhân ái – Xuân Quý Mão 2023 để tiếp tục chỉ đạo, triển khai trong những năm sau. Quan tâm, hỗ trợ kinh phí để Thành hội tổ chức thành công các chương trình Tết Nhân ái theo hướng dẫn và tiêu chí của chương trình.

- *Ủy ban nhân dân thành phố:* Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tập đoàn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố để tổ chức tốt Phong trào Tết Nhân ái. Kêu gọi nhiều doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm tham gia, đồng hành cùng với Hội Chữ thập đỏ thành phố trong các hoạt động nhân đạo để những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội được hưởng lợi góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Trên đây là báo cáo Kết quả triển khai Phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Quý Mão – 2023 trên địa bàn thành phố. /.

### Nơi nhận:

- TW Hội (để b/c);
- TT TU, UBND TP (để b/c);
- Đ/c Nguyễn Văn Tùng-PBTTU, Chủ tịch UBNDTP;
- Đ/c Đỗ Mạnh Hiến – PBTTT TU, CT danh dự Hội CTĐ;
- Đ/c Lê Khắc Nam – PCT UBND TP;
- Ban Dân vận, Tuyên giáo Thành ủy;
- VP TU, VP UBND TP;
- UBMTTQVN TP;
- Thường trực Hội;
- UBND, Hội CTĐ các quận, huyện;
- Lưu: VT, VP, CTXH.



**Đào Trọng Trung**

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG



BIỂU MẪU TỔNG HỢP TẾT NHÂN ÁI - XUÂN QUÝ MÃO 2023

ĐVT: triệu đồng

Stt	Đơn vị	Tổng		Ghi chú
		Số suất quà/ số người trợ giúp	Giá trị	
1	Thành hội	10,257	5,804	
2	Tiên Lãng	3,118	1,705	
3	Đồ Sơn	1,166	484	
4	Vĩnh Bảo	3,901	1,258	
5	Cát Hải	937	514	
6	An Dương	1,200	480	
7	Lê Chân	3,708	1,108	
8	Kiến Thụy	1,908	665	
9	Thủy Nguyên	11,515	5,667	
10	An Lão	2,250	650	
11	Hồng Bàng	3,337	1,328	
12	Kiến An	2,123	783	
13	Ngô Quyền	3,416	1,339	
14	Dương Kinh	1,259	451	
15	Hải An	3,015	1,406	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>53,110</b>	<b>23,642</b>	